



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน  
๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๑๑๒,๑๖๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ลาธิตเกษตร ประชุมวิชาการสู่งานวิจัย เต็มเต็มศักยภาพนร.ความสามารถพิเศษ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดการประชุมวิชาการ : จากการศึกษาปฏิบัติสู่งานวิจัย เพื่อเต็มเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับการประชุมวิชาการ : จากการศึกษาปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเต็มเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรประทุม ธีในศวรรยวงศ์กูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดย รศ.ดร.ศรประทุม กล่าวว่าการประชุมวิชาการ เรื่อง จากการศึกษาปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเต็มเต็มศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษนั้น เป็นภารกิจที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศในระยะยาว และเป็นประโยชน์ที่จะสร้างสังคมให้เกิดความเข้าใจ สร้างสังคมที่จะนำพาประเทศไทยโดยอาศัยเยาวชนเกิดจากแนวคิดในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เทคนิคของการที่จะพัฒนาคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



เรื่อง : จากการศึกษาปฏิบัติสู่งานวิจัยเพื่อเต็มเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โดย รศ.ดร.ศรประทุม ธีในศวรรยวงศ์กูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

รศ.ดร.ศรประทุม ธีในศวรรยวงศ์กูร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยมี รศ.ดร.สุรัชย์ จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิต เข้าร่วมการประชุม



อาจารย์ใหญ่มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวว่า การประชุมวิชาการ : จากการศึกษาปฏิบัติสู่งานวิจัย เพื่อเต็มเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) เป็นการนำเสนอกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เน้นกระบวนการคิดและการทำงานของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ แยกเป็นรายวิชา ที่คณาจารย์ของโรงเรียนได้จัดขึ้น ทำให้นักเรียนสร้างผลงานที่มีคุณค่าและนำเสนอต่อสาธารณะได้

การประชุมวิชาการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ จากศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ. ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.ปรีญา บุญญสิริ รองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการและวิจัยของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมการประชุมเกือบ 200 คน จากทั่วประเทศ

